

สารบัญ

บทความวิจัย	หน้า
การศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในกลุ่มนักเรียนการบินแห่งโรงเรียนการบิน กรุงเทพ วรรณทิพย์ รุ่งพาณิชย์	1
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษของตัวแทนสำนักท่องเที่ยวที่พัทยา วิภา ศรีอุรา	7
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พนมไพ ไชยบุตร	16
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สนั่น อุทธาพงษ์	24
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสงฆ์ศึกษาตอนปลาย วัดไชยยะพุมมาราม เมืองโกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระบุญดอน ราชพันธ์	35
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์นักเรียนโรงเรียนมัธยมสงฆ์ศึกษาตอนปลายวัดไชยยะพุมมาราม เมืองโกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระจันดา เคนสักดา	48
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบพุทธวิธี ในโรงเรียนมัธยมสงฆ์ศึกษาตอนปลาย วัดไชยยะพุมมาราม เมืองโกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระมาลี กอนอุไล	61
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านกลาง สังกัดเทศบาลตำบลกุตไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นริศรา อินทรพานิชย์	71
การพัฒนาศักยภาพครู ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นภัทรรณ ริเวรา	80

สารบัญ (ต่อ)

บทความวิจัย	หน้า
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จूरรัตน์ แจนโกนต์	89
การแก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 พิจิตรรา ทองนุ	98
การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อภิชาติ หงส์ภู	107
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อารมณั คำเกาะ	116
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนในศูนย์การศึกษานอกกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชาญชัย นาศรีทิม	125
สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 วิศรุต อุดมลาภ	134
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศรีธาดู เพ็ญรุธา	143
การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พงษ์ขจร บุญพงษ์	156
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สร้อยสุดา นามนนท์	165

สารบัญ (ต่อ)

บทความวิจัย	หน้า
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร ธีระวรรณ เฉลิมวัฒน์	173
การพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล โกญจนนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 หนูณะ ปูนระรา	183
การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านดงเสียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศุภาพิชญ์ ช่วยรักษา	192
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ลลิตา จิวสุภา	201

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร